

บัญชีรายชื่อบุคคลเป้าหมาย โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ "การเขียนโครงการ"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒/๒๕๖๓)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง		ชื่อความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	โดยวิธีอื่นๆ (Non-Training)
		ข้าราชการ	พนักงานราชการ		
๑	นายถาวร ไชยวังราษฎร์	ปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒	นายวิจิตร สมฤทธิ์	ปศุสัตว์อำเภอเกาะคา	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๓	นายสมบูรณ์ เครือฟู	ปศุสัตว์อำเภอแม่เมษา	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๔	นายสุรัตน์ เอื้ออารีย์	รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอแม่ทะ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๕	นายรวิกร สาคำ	ปศุสัตว์อำเภอเสริมงาม	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๖	นายอรรถพล อ่อนละมัย	สัตว์แพทย์ชำนาญงาน	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๗	นายณัฐวุฒิ ต้นประเสริฐ	ปศุสัตว์อำเภอแม่พริก	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๘	นายสุชล ไชยศิริ	ปศุสัตว์อำเภอสบปราบ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๙	นายอดิศักดิ์ ลิกขะมณฑล	ปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๐	นายสุวิษ สุภาธง	ปศุสัตว์อำเภอเถิน	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๑	นายประสาน สัตถ์รัมย์	ปศุสัตว์อำเภอเมืองปาน	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๒	นายรวิทธิ เวียงนาค	ปศุสัตว์อำเภอางาว	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง

๑๓	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๔	นางสาววันทณีย์ ปิ่นฉายา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๕	นางสาวพิรณญาณ์ อยู่จรัส	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๖	นางสาวณัชชา มนต์ชัยวนะกิจ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๗	นายพลเทพ วิทยรัตน์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๘	นายกมล กรรเชียง	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๑๙	นายกมล วรรณวารีรักษ์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๐	นายณัฐพัชร์ จันทร์ทิพย์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๑	นายสยาม ใจจันทร์	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๒	นายสุชาติ วงศ์ตะวัน	-	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
๒๓	นางสาวกัญชุลิกา วงศ์จันทา	-	นักจัดการงานทั่วไป	การเขียนโครงการ	การพัฒนาตนเอง
	รวม	๑๖ คน	๗ คน		